



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ 25 มกราคม นี้ โซว์ศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์มืออาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์ โซว์ศักยภาพด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพของสหกรณ์ พร้อมรณรงค์สมาชิกสหกรณ์ให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสำหรับการเพาะปลูก หวังช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต เชิญชวนเกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์ วันที่ 25 มกราคม 2555 สหกรณ์การเกษตร วิเศษชัยชาญ จำกัด อ่างทอง วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดงานตลาดนัดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ ในวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูกข้าว และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของสหกรณ์ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ป้อนสู่ตลาดเกษตรกร ซึ่งภายในงานจะมีสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จากพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสาน จำนวน 15 แห่ง นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาจัดแสดงและจำหน่าย โดยจะคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่พันธุ์ปทุมธานี 1 ปทุมธานี 80 สุพรรณบุรี 1 ชัยนาท กข 29 กข 31 กข 41 พิษณุโลก 1 พิษณุโลก 2 พิษณุโลก 5 และข้าวขาวมะลิ 105 เพื่อให้เกษตรกรผู้ซื้อกับตัวแทนสหกรณ์ผู้ผลิตได้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใช้ เมล็ดพันธุ์ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่สร้างเครือข่ายตลาดเมล็ดพันธุ์ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวโดยทั่วไป

ปัจจุบันปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มี ประมาณ 13,000 ตัน และยังมีสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์แต่อยู่นอกโครงการอีกจำนวนหนึ่ง ฉะนั้นปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยสหกรณ์ทั้งประเทศจะมีประมาณ 20,000 – 30,000 ตัน ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศ ที่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์เป็นแสนตัน แต่ก็ มีหลายหน่วยงานที่พยายามเข้ามาร่วมดำเนินการ โดยเฉพาะกรมการข้าว ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร แต่ในส่วนของสหกรณ์ด้วยกัน จะเชื่อมโยงระบบการผลิตกับการตลาดเมล็ดพันธุ์ภายในเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกันเอง ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ มีความเป็นมืออาชีพเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์มากขึ้น เพราะได้รับการสนับสนุนจากกรมฯ ในการถ่ายทอด ความรู้และพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ระหว่าง Seed กับ Grain และสนับสนุน อุปกรณ์การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัดความชื้นและเครื่องปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ส่งผลให้สหกรณ์มีความชำนาญเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์มากขึ้น กรมฯ จึงพยายามที่จะผลักดันให้ใช้ระบบสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร

“ภายในงานตลาดนัดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ ยัง มีการจัดเสวนาในรูปแบบเวที ชาวบ้าน โดยมีตัวแทนสหกรณ์และเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์กับสหกรณ์และเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหัวข้อของการเสวนา จะพูดคุยกันในเรื่อง “ ความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ” เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรเห็นว่า การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูก หากเกษตรกรเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนั้น เกษตรกรควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเป็นเมล็ดพันธุ์ ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ จะส่งผลกับยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรดีขึ้นด้วย” นายสมชาย กล่าว

กำหนดการ

พิธีเปิดงานตลาดนัดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์

วันที่ 25 มกราคม 2554

ณ สหกรณ์การเกษตรวิเศษไชยชาญ จำกัด อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เวลา 08.30 น.- 09.30 น.	ลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน (จำนวน 300 – 500 คน เป็นตัวแทนสหกรณ์จากจังหวัด อ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคกลาง)
เวลา 09.30 น.	ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน
เวลา 10.00 น.-11.00น.	พิธีกรกล่าวเชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที
-	ประธานในพิธีกล่าวมอบนโยบายการส่งเสริมการ ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรใน สถาบันเกษตรกร ปี 2555 - อธิปไตยกรมส่งเสริมสหกรณ์ หวานต้นกล้าในพื้นที่ นาจาลอง เป็นการเปิดงาน
เวลา 11.00 – 12.00 น.	ประธานในพิธีเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ ภายในงาน จำนวน 15 บูธ - สื่อมวลชนติดตามเก็บภาพ พร้อมสัมภาษณ์ประธานในพิธี ระหว่างการเยี่ยมชม
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 14.30 น.	จัดเวทีเสวนาในรูปแบบเวทีชาวบ้าน มีอธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ นักวิชาการเกษตร ตัวแทนสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ด พันธุ์และผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ร่วมพูดคุย โดยมีพิธีกร คือ คุณจำเริญ รัตนตั้งตระกูล เพื่อนำออกอากาศ ในรายการสหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา โดยบริษัท มีเดียพ้อย จำกัด
เวลา 14.30 น.	เสร็จสิ้นพิธี

เวทีเสวนาในรูปแบบเวทีชาวบ้าน

รูปแบบการเสวนา

นั่งเป็นวงกลม โดยมีพิธีเป็นผู้เปิดประเด็นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย

1. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ตัวแทนสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 คน
3. ตัวแทนสหกรณ์ผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 คน
4. เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 คน
5. เกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก จำนวน 2 คน
6. นักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
7. พิธีกร (นายจำเริญ รัตนตั้งตระกูล)

เป้าหมายของการจัดเวทีเสวนา

1. การกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญในการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีสำหรับการเพาะปลูก ผลที่จะเกิดขึ้นคือการช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการลดต้นทุนการผลิต
2. การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองของสหกรณ์ ที่ได้มาตรฐานและกระบวนการผลิตที่ดี
3. ระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ในภาพรวมระดับประเทศ กับโอกาสทางธุรกิจผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์